

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และการดูงาน

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๙

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ (เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒) เกี่ยวกับการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศให้มากขึ้น แทนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในไตรมาส ๑ และ ๒ ยกเว้นกรณีที่มีข้อตกลงหรือพันธกรณีกับองค์การ หรือหน่วยงานในต่างประเทศ หรือได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อนหน้าที่จะมีมติในครั้งนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๕๒) และให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดการปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในแต่ละไตรมาส แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การรายงานปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และการดูงาน) ให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการและจัดส่งรายละเอียดข้อมูลการปรับแผนดังกล่าวข้างต้นไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ หากส่วนราชการใดมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าส่วนราชการนั้น ๆ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้เพื่อการนั้น ๆ ทั้งนี้ให้สำนักงบประมาณรับไปตรวจสอบและดำเนินการระงับการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว เป็นกรณี ๆ ไป นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าจากข้อมูลการปรับแผนการฝึกอบรมฯ ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) รวบรวมได้ ปรากฏว่าส่วนราชการต่าง ๆ ส่วนใหญ่แจ้งว่าไม่สามารถปรับแผนการฝึกอบรมฯ ได้ และขอคงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม

/ประชุม ...

ประชุมสัมมนา และดูงานในต่างประเทศไว้สูงถึงร้อยละ ๙๕ ของงบประมาณแผ่นดินในส่วนนี้ทั้งหมด ซึ่งถือว่ามี การปรับแผนน้อยมาก และจะไม่สามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิด การใช้จ่ายงบประมาณในประเทศเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วและให้มากที่สุด สมควร ที่ส่วนราชการแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาทบทวนและปรับแผนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและดูงาน ในต่างประเทศ รวมถึงกรณีที่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการหรือหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วย จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการรับไปตรวจสอบและพิจารณาทบทวนและปรับแผนการฝึกอบรมฯ ในความรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดส่งไปยังฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ) ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เพื่อรวบรวมนำเสนอนายกรัฐมนตรีและรายงาน ให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ ภูประเสริฐ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th